

สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วัน เดือน ปี สถานที่	ผู้นำเสนอ	ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็น	ประเภทข้อมูล	ความเห็นของ คณะกรรมการฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่ว่าการอำเภอ ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	นายคาร์ณ รักธรรม กำนันตำบลวังหามแห ที่อยู่ ๔๓ ม.๕ ต.วังหามแห อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทร. ๐๘๒-๑๖๖๔๒๕	๑) ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ (ข้าวโพด) เนื่องจากการลักลอบนำข้าวโพดจากพม่าเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาตกต่ำ เพราะมีข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า) ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากโดยผ่านทางพ่อค้าคนกลาง <u>ข้อเสนอ</u> อยากให้ทางรัฐบาลประกันราคาข้าวโพดอยู่ที่กิโลกรัมละ ๙ บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา	เห็นควรส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการด้านรวบรวมแยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม
		๒) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพาน หมู่ ๕ ตำบลวังหามแหงบประมาณ ๒ ล้านบาท เนื่องจากเป็นสะพานที่แคบ รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้ โดยสะพานแห่งนี้ สร้างมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว ทำให้ชาวบ้านสัญจรได้ยากลำบาก	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
		๓) ปัญหาค่าตอบแทนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินตอบแทนของกำนันเดือนละ ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และของผู้ใหญ่บ้านเดือนละ ๘,๐๐๐ - ๑๓,๐๐๐ บาท แต่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้รับเงินตามระเบียบดังกล่าว	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา	เห็นควรส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการด้านรวบรวมแยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่น

วัน เดือน ปี สถานที่	ผู้นำเสนอ	ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็น	ประเภทข้อมูล	การดำเนินงาน
	นายประภัสร์ อ่อนฤทธิ ประธานชมรมกำนันฯ ที่อยู่ ๗/๑ ม.๕ ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทร. ๐๘๘-๑๙๓๕๙๕๕	๔) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.๒๕๙๑ และ พ.ศ.๒๕๙๒ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอชาณุวรลักษบุรี ขอให้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเพิกถอนหรือแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต หวงห้ามที่ดิน พ.ศ.๒๕๙๑ และ พ.ศ.๒๕๙๒ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๕๘,๕๓๙ แปลง เนื้อที่ ๓๔๗,๐๑๔ - ๐ - ๘๘ ไร่ ทั้งหมด ๔ ฉบับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา พร้อมยื่น หนังสือ ร้องเรียน	เห็นควรส่งเรื่องไปยังคณะ อนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่อง ร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
	นายวิมล พิสิก กำนันตำบลบ่อถ้ำ ที่อยู่ ๑๓๗ ม.๒ ต.บ่อถ้ำ อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทร. ๐๘๑-๗๒๗๐๙๑๐	๕) ปัญหาเรื่องแนวเขตระหว่างตำบลบ่อถ้ำกับอำเภอลาดยาว ส่งผลต่อการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร การเก็บภาษี การออกโฉนดที่ดิน เนื่องจากปัญหาที่ดินทำกิน ม.๔ - ๗ - ๑๓ ตำบลบ่อถ้ำ เป็นเขตที่ดิน ซ้ำซ้อนในตำบลบ่อถ้ำ - ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ จำนวน ๔,๑๐๐ ไร่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ไม่ได้รับความ ช่วยเหลือ ไม่ถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เพราะพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม่ถาวร ป่าแม่วงศ์ - คลองขลุง	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัด เพื่อขอ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
	นายวิรัตน์ อ้นมื่น ผู้ใหญ่บ้านวังชะพลู โทร. ๐๙๓-๑๓๖๖๓๗๐	๖) ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กควบรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ทำให้ชาวบ้านที่ ยากจนไม่มีเงินส่งลูกหลานเรียนหนังสือ การยุบหรือควบรวมโรงเรียนที่มีขนาดเล็กจำนวนนักเรียนต่ำกว่า ๑๒๐ คน ให้ไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นที่ห่างไกลได้ ซึ่งในอำเภอชาณุวรลักษบุรีมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน ๓๐ โรงเรียน	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา	เห็นควรส่งเรื่องไปยังคณะ อนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่อง ร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไปยัง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ เป็นข้อมูลต่อไป

วัน เดือน ปี สถานที่	ผู้นำเสนอ	ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็น	ประเภทข้อมูล	การดำเนินงาน
	<p>นายชนกร จันทพุดม นายก อบต.เกาะตาล โทร. ๐๕๕ - ๗๔๑๙๔๕ ต่อ ๑๐๖</p>	<p>๗) ขอให้ช่วยติดตามโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง บ้านโรงสูบ ม.๑ ต.เกาะตาล อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร งบประมาณ ๙๗ ล้านบาท</p> <p>เนื่องจากช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่มีมากตามฤดูกาลไหลเชี่ยว ส่งผลให้กัดเซาะตลิ่งและถนนดินลูกรังสายเรียบชายฝั่งริมแม่น้ำปิงฝั่งทิศตะวันตก บริเวณบ้านโรงสูบ หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อกับบ้านเกาะตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะตาล ได้รับความเสียหายเป็นแนวยาว ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านไม่สามารถใช้ยานพาหนะสัญจรไปมาได้ ซึ่งในปัจจุบันมีสภาพความเสียหายหนักขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน</p>	<p>ยื่นหนังสือ ร้องเรียน</p>	<p>เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาของบประมาณของทางจังหวัด และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
	<p>นายณรงค์ คำอ่อน อาชีพทำไร่ โทร. ๐๘๒-๘๘๘๓๗๔๒๒</p>	<p>๘) เรื่องขอความเป็นธรรมเพราะถูกตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร</p> <p>เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๒ (๖) ซึ่งถูกตรวจพบสารเสพติดในร่างกายด้วยชุดตรวจ THC แต่ข้อเท็จจริงแล้วผมไม่ได้ติดยาเสพติดแต่อย่างใด จากคณะกรรมการทางหมู่บ้านที่จัดการเลือกตั้งที่มีพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความไม่เป็นกลางต่อผู้ร้องเรียนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปกครองว่าด้วยเรื่องการพิจารณาพยานหลักฐาน เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่นางศิริพร อ้วนหววน (ผู้สมัครคู่แข่ง)</p>	<p>ยื่นหนังสือ ร้องเรียน</p>	<p>เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสอบถามความคืบหน้าว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป</p>

วัน เดือน ปี สถานที่	ผู้นำเสนอ	ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็น	ประเภทข้อมูล	การดำเนินงาน
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การ บริหารส่วนตำบล วังหามแห อำเภอชาณุวร ลักษบุรี	นายสยาม มาลัย ผู้ใหญ่บ้าน โทร. ๐๘๐-๕๑๗๙๓๓๓	๑) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อยากให้ทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร /โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบริเวณบ้านนางถวัลย์ ยี่มจันทร์พร้อมขุดลอกอ่างเก็บน้ำพื้นที่ ๑๐ ไร่ (คลองชลประทาน) /โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในคลองชลประทาน ๑ กิโลเมตร : ๑ ฝาย / โครงการขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อบีเปิดจำนวน ๕ แห่ง หมู่ที่ ๙ ผ่านหมู่ ๒ เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ ๑/ การติดตามโครงการก่อสร้างแก้มลิงจุดคลองดง (หน่วยงานชลประทาน)	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา พร้อมยื่น หนังสือ ร้องเรียน	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัด เพื่อพิจารณา ของบประมาณของทาง จังหวัด และเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณา ดำเนินการตามหน้าที่และ อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จ.กำแพงเพชร	นายเฉลิมพล เย็นตั้ง สมาชิกสภา อบต.วังหามแห โทร. ๐๘๐-๖๘๙๙๒๘๕	๒) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค อยากให้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้านและระบบกรองน้ำสะอาด เพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภคแก่ประชาชน	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา พร้อมยื่น หนังสือ ร้องเรียน	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัด เพื่อพิจารณา ของบประมาณของทาง จังหวัดต่อไป
	นายจรูญ เขียวสะอาด สมาชิกสภา อบต.บ้านเขาพริก โทร. ๐๘๗-๙๒๐๒๓๕๑	๓) ปัญหาเรื่องถนน อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางในหมู่บ้านทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน ในตำบลวังหามแห อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา พร้อมยื่นหนังสือ ร้องเรียน	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัด เพื่อพิจารณา ของบประมาณของทาง จังหวัดต่อไป

วัน เดือน ปี สถานที่	ผู้นำเสนอ	ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็น	ประเภทข้อมูล	การดำเนินงาน
	นายเมฆ คำขาว สมาชิกสภาอบต. บ้านทรัพย์เจริญ โทร. ๐๘๑-๒๘๓๒๐๒๘	๔) ปัญหาเรื่องไฟฟ้า อยากให้จัดทำโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านจิตตมาศ /โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ภายในหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาระแสไฟฟ้าตกหมู่ที่ ๘ บ้านหนองช้างงาม /โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางระบบพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ ๙ บ้านทรัพย์เจริญ /โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านด่านใหญ่	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา พร้อมยื่น หนังสือ ร้องเรียน	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัด เพื่อพิจารณา ของบประมาณของทาง จังหวัดต่อไป
	นายเฉลิมพงษ์ ถึงสุข สมาชิกสภาอบต. บ้านหนองปล้อง โทร. ๐๖๑-๖๘๔๒๙๕๖	๕) ปัญหาการส่งเสริมการเกษตร ขอให้แก้ไขปัญหาระงับราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ และส่งเสริมการจัดตั้งสถานที่กลางรองรับการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ (การตลาด) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา พร้อมยื่น หนังสือ ร้องเรียน	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณา ดำเนินการตามหน้าที่และ อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	นายสมมาตร สุ่มทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านปากดง โทร. ๐๘๗-๓๔๕๖๖๕๔	๖) ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์ทางธุรกรรม การเงินของเอกสารที่ดิน ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินในทางธุรกรรมการเงิน การแก้ไขปัญหาระงับการออกโฉนดที่ดิน เช่น การขอเปลี่ยนจาก ภบท.๕ เป็นโฉนดที่ดิน /การขอเปลี่ยนจาก สปก. เป็นโฉนดที่ดิน /การแก้ไขปัญหาลำค่าเช่าจากการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก.	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา พร้อมยื่นหนังสือ ร้องเรียน	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณา ดำเนินการตามหน้าที่และ อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัน เดือน ปี สถานที่	ผู้นำเสนอ	ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็น	ประเภทข้อมูล	การดำเนินงาน
	<p>นายไฉน อ่ำไพริน นายก อบต.วังสามแคว โทร. ๐๘๙-๕๖๕๕๘๐๘</p>	<p>๗) ปัญหาเรื่องการจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน</p> <p>๑. ข้อจำกัดในการออกระเบียบ กฎหมาย รองรับการจัดทำนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน ทำให้ธนาคารน้ำใต้ดินที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำได้หลากหลายไม่ถูกนำไปแก้ไขปัญหาจริงในพื้นที่อื่นๆ</p> <p>ข้อเสนอแนะ ควรผลักดันการออกระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานรองรับการจัดทำนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน ตลอดจนนวัตกรรมด้านอื่นๆ เพื่อสามารถเผยแพร่และเป็นแบบอย่างที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้ใช้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการได้</p> <p>๒. ข้อจำกัดในการขับเคลื่อนนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>ข้อเสนอแนะ ควรผลักดันการออกแบบแปลนที่เป็นมาตรฐานในการจัดทำนวัตกรรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในแต่ละรูปแบบ เช่น ระบบปิด ระบบเปิด รางระบายน้ำไร้อุปกรณ์ท่อน้ำ และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่</p> <p>๓. ควรส่งเสริมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินในเขตตำบลวังสามแควให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์การถ่ายทอดความรู้</p> <p>ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมสนับสนุนนักธรณีวิทยาในพื้นที่ตรวจสอบโครงการของลักษณะชั้นดิน ชั้นหิน ในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจำนวน ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท และผลักดันโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ของกรมชลประทาน จำนวน ๑๕ แห่ง งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา พร้อมยื่น หนังสือ ร้องเรียน</p>	<p>เห็นควรส่งเรื่องไปยังคณะ อนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่อง ร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไปยัง วิชาการสภา กลุ่มงานรอง ประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ เพราะมีการพิจารณาศึกษา เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน หรือ ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ การเกษตรและสหกรณ์</p>

วัน เดือน ปี สถานที่	ผู้นำเสนอ	ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็น	ประเภทข้อมูล	การดำเนินงาน
วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอ คลองลาน จ.กำแพงเพชร	นางสำเนียง ชื่นเรียง สมาชิกสภาอบต. บ้านทรัพย์เจริญ ที่อยู่ ๕๘๗/๒ ม.๕ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทร. ๐๘๑-๒๘๓๒๐๒๘	๑) ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน ในเขตพื้นที่ทับซ้อนป่าสงวนพื้นที่ อุทยานคลองลาน เนื่องจากที่ดินทำกินของราษฎรทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ สืบเนื่องจากที่ดินทำ กินของประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองลานมีแนวเขตทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ ทำให้ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณา ดำเนินการตามหน้าที่และ อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	นายสุเทพ บุญเสริม กำนันตำบล โป่งน้ำร้อน หมู่ ๖ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทร. ๐๘๓-๘๕๖๘๔๕๖	๒) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อยากให้ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสวนหมาก อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งก่อสร้างมานานแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ข้อมูลจากกรม ชลประทานระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ซึ่งกรม ชลประทานได้ศึกษาไว้ ๒ ทางเลือก คือ อ่างเก็บน้ำความจุ ๓๙.๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ๒๓,๐๐๐ ไร่ และทางเลือก ที่สองที่ความจุ ๑๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ๕๗,๐๐๐ ไร่ แต่ทั้งสองทางเลือกนี้ยังจะต้องศึกษาความเหมาะสมและ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณา ดำเนินการตามหน้าที่และ อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัน เดือน ปี สถานที่	ผู้นำเสนอ	ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็น	ประเภทข้อมูล	การดำเนินงาน
	<p>นายศรัยพงษ์ วงษ์นาคพงษ์ กำนัน ต.คลองน้ำไหล ที่อยู่ ๙๙๐/๒ ม.๒๒ บ้านหนองปลาไหล ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทร. ๐๘๑-๘๘๖๒๓๒๒</p>	<p>๓) โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ทำให้ชาวบ้านต้องออกจากพื้นที่ ไม่มีที่อยู่อาศัย</p> <p>กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล โดยการ ก่อสร้างได้มีการย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว โดยจะมี การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบันราษฎรยังไม่ได้รับการ จัดสรรที่ดินทำกินแต่อย่างใด</p>	<p>แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา</p>	<p>เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณา ดำเนินการตามหน้าที่และ อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
	<p>นายชวลิต บัวผัน นายกเทศมนตรี ตำบลแม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก โทร. ๐๕๕-๕๗๗๓๑๑</p>	<p>๔) ข้อเรียกร้องการสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๗ เชื่อมต่อระหว่าง อำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร - อำเภออุ้มผาง จ.ตาก อีก ๓๓ กิโลเมตร ให้ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ</p> <p>ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๗ เชื่อมต่อระหว่างอำเภอคลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร - อำเภออุ้มผาง จ.ตาก ระยะทาง ๑๔๘ กิโลเมตร โดยดำเนินการ ก่อสร้างระหว่างปี ๒๕๑๘ - ๒๕๒๗ ระยะทาง ๑๑๕ กิโลเมตร และยังไม่ได้มี การก่อสร้างอีก ๓๓ กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านพื้นที่ป่าและบางส่วนเป็นหมู่บ้าน และที่ทำกินของราษฎร จึงขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๑๗ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา พร้อมยื่น หนังสือ ร้องเรียน</p>	<p>เห็นควรส่งเรื่องไปยังคณะ อนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่อง ร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมการการคมนาคม</p>

วัน เดือน ปี สถานที่	ผู้นำเสนอ	ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็น	ประเภทข้อมูล	การดำเนินงาน
วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บ้านสามัคคี ธรรม หมู่ที่ ๑๖ ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร	นายสวิก พงษ์วิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน สามัคคีธรรม โทร. ๐๘๙-๙๖๐๓๒๘๙	<p>๑) ปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านกะเหรี่ยงปกากะญอ ผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ของกรมชลประทาน ทำให้ราษฎรต้องออกจากพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว โดยมีการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบันราษฎรยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินแต่อย่างใด</p>	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
		<p>๒) ปัญหาขาดแคลนน้ำ และท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลชำรุด เนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนตกน้อย ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลเหลือเพียง ๒๕% ส่งผลให้น้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ทำให้ชาวบ้านเกิดการแย่งน้ำ ทะเลาะเบาะแว้งกัน และจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลมีการสร้างท่อส่งน้ำขนาดเล็ก ทำให้รองรับปริมาณน้ำและแรงดันน้ำไม่ไหว เกิดการชำรุดและเสียหายอยู่เป็นประจำ</p>	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาของบประมาณของทางจังหวัด และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
		<p>๓) อยากผลักดันอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดกำแพงเพชร จึงอยากพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน</p>	แสดงความ คิดเห็น ด้วยวาจา	เห็นควรส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

